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สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย, ไทยโพสต์, เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการหาสารเคมีทดแทนหลังมีการแบน 3 สารพิษ ว่า 
สธ.มีแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ และอย. สารที่น ามาใช้อย่าให้มีปัญหากับสุขภาพของประชาชน หรือมี
อันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรในด้านสุขภาพ หากน ามาใช้แล้วมีปัญหาก็พร้อมแบนอีก  
สื่อที่น าเสนอ: เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ 
   -เสนอข่าว นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า ได้รวบรวมแบบแสดงความเห็นของ
เกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศก.อุตสาหกรรรม เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... จ านวน 13,441 คน ส่ง
ให้ส านักนิติการ กรมวิชาการเกษตร ท้ังนี้ หากมีผู้ไม่เห็นด้วยมากกว่า คกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม ยังยืนยันจะลงนามให้มีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค. จะน าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ส่งไปยังห้องท างานรมว.ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
    ด้าน นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ ประธาน กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
น าคณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลแนวทางการส่งเสรมิและจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ที่ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ พร้อมระบุว่า 
เตรียมน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดท ารายงาน 8 ประเด็นส่งให้รัฐสภาและรัฐบาลรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยวันที่ 11 
พ.ย. จะประชุมนัดสุดท้ายเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ต่อไป  

- 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงข้อมูลที่ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจ าสหภาพยุโรปส่งมา เรื่อง กัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ กับแนวโน้มตลาดในยุโรป ว่า ยุโรปมีแนวโน้มเป็นตลาดกัญชา
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน 5 ปี ได้ตั้งใจมาท างานที่ สธ.เพื่อท างานร่วมกับ คกก.ควบคุมยาเสพติดอย่างใกล้ชิด ให้มีความเข้าใจ
แนวคิดและนโยบายเรื่องกัญชามากขึ้น ได้ผลักดันให้รัฐบาลบรรจุนโยบายการพัฒนากัญชา กัญชงในเชิงเศรษฐกิจ ไว้ในนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ข้อที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแนวคิดของ
สังคมไทยให้เห็นกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกมิติหนึ่ง เพื่อเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้แก่คนไทย เป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่ที่
จะผลิตเพื่อส่งออก ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงกัญชงผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์แล้ว เตรียมการเสนอเข้าครม. หากได้รับความ
เห็นชอบก็ประกาศใช้ได้ทันที ประเทศไทยจะเป็นผู้น าภูมิภาคในการปลูกกัญชงเพื่อสกัดสาร CBD ส่งออก ซึ่งมีตลาดยุโรปรอรับ 
คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงถึง 49,500 ล้านบาท ในปี 2565 ส่วนร่างกฎกระทรวงกัญชาอยู่ระหว่างการยกร่าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ประชาพิจารณ์ต่อไป  
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
    -เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวว่า สธ.  
ก าลังด าเนินการเพื่อให้มีการน าพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้เช่ียวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเพิ่มการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เป็นสาขาที่ 20 ใน 
Service Plan มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จัดอบรมผู้ให้บริการ ผลิตสารสกัดกัญชาเข้าสู่ระบบบริการเรียบร้อยแล้ว 
    พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า รพ.เพชรบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ผู้ปุวยที่จะ
ให้บริการประกอบด้วย 3 กลุ่มโรค คือ ผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัดและมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้บรรเทาอาการปวดใน
ผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย ใช้ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง โดยได้รับการสนับสนุนน้ ามันกัญชาผ่านรพ.เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ในรูปแบบ THC ขนาด 5 มล. 200 ขวด 
สื่อที่น าเสนอ : แฟนเพจ Gossip สาสุข 
    -โพสต์ข้อความว่า การปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น ของพรรคภูมิใจไทย มีความคืบหน้าอีกครั้ง หลัง สส.ในพรรครวมตัวกัน 
เสนอกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่... และ 2.ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่ง
ประเทศไทย ปลดล็อคกัญชาให้สามารถปลูกในครัวเรือนได้ ส าหรับพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพิ่งมีการแก้ไขและมีผลบังคับใช้เมื่อ 
18 ก.พ.ที่ผ่านมา เนื้อหาหลักคือเปิดให้ใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ ซึ่งอย.ต้องรับหน้าที่เป็นผู้อนุมัติใบอนุญาต และเป็นผู้พิจารณาค า
ขอของกลุ่มต่างๆ ท าให้หลายครั้งถูกกล่าวหาว่าท าเพื่อนายทุนและช่องทางกัญชาเพ่ือการแพทย์ติดขัด จนนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
เลขาธิการ อย. ถูกย้าย เพื่อเปิดทางให้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม มาเป็นเลขาธิการแทน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการอนุมัติใบอนุญาต แต่เกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดให้โทษที่อย.ต้องเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อเปิดทางให้ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นได้เร็วที่สุด โดยร่างพ.ร.บ. 
ฉบับนี้จะเป็นครั้งแรกที่เปิดช่องให้มีการปลูกกัญชาในบ้าน โดยที่กัญชายังคงมีสถานะเป็นยาเสพติด  จึงต้องมีรายละเอียดและ
ความรัดกุมอย่างมาก ขณะที่แพทยสภา ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ออกแถลงการณ์คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อ

- 
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9 พฤศจิกายน 2562 



                                         2 

ประเด็นขา่ว หมายเหต ุ

การแพทย์อย่างพร่ าเพรื่อ รวมถึงคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายน้ ามันกัญชามากอย่างที่คาดไว้  เป็นประเด็นจะถูกโจมตี 
และท าให้กฎหมายยาเสพติดไม่ง่าย  
   ส่วนร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย จะถูกตีความโดยส.ส.และประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกฎหมาย
การเงิน ต้องผ่านขั้นตอนให้ครม.อนุมัติ และให้นายกฯ รับรองก่อน โดยต้องมีที่มางบประมาณให้ชัดเจน ท าให้กฎหมายนี้อาจใช้
เวลามากกว่าปกติอย่างน้อย 3-4 เดือน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ ก็มีค าถามถึงความจ าเป็นที่ต้องแยกออกจาก อย. 
สัดส่วนคณะกรรมการที่จะเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม่ และยาเสพติดที่สถาบันฯ ดูแลครอบคลุมขนาดไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเสนอกฎหมายในช่วงที่ฝุายรัฐบาลและฝุายค้านมีเสียงต่างกันไม่ถึง 10 เสียง และส.ส.รัฐบาลแต่ละพรรคต่างมีวาระของตัวเอง 
จึงฟันธงได้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่น่าจะผ่านจนสามารถบังคับใช้ได้ในปี 2563 และไม่น่าจะผ่านเป็นกฎหมายได้ในสภาชุดนี้ 
สุขภาพแรงงานต่างด้าว 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, ส านักข่าวไทย, ทีวีช่อง nbt 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้การต้อนรับนายอันโตนิโอ วิตอริโน ผู้อ านวยการใหญ่องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และกล่าวขอบคุณความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับ IOM ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค  
   ด้านนายอันโตนิโอ กล่าวว่า ยินดีและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความส าคัญในด้านการโยกย้ายถิ่นฐานและด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะกับแรงงานต่างด้าว IOM พร้อมสนับสนุนการท างานและให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลไทย และขอช่ืนชมประเทศไทยที่ให้
การดูแลสวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างถ่ินท่ีเข้ามาท างานในเมืองไทย ทั้งด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล 

- 

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, สวท., ส านักข่าวไทย 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมทีมกรมการแพทย์ มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ 
คนพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจ าปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่อาคารศูนย์กลางเกษตร อบต.ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการฝึกพูดส าหรับผู้ปุวย  
หลอดเลือด ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 150 คน ตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ 3 ราย มอบแขนเทียม  20 ราย 
ขาเทียม 98 ราย เบ้าอ่อนซิลิโคนส าหรับผู้ปุวยเบาหวาน 23 ราย ซ่อมแขน -ขาเทียม 8 ราย และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วย 
ความพิการ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 30 ราย รถเข็น 1 คัน 

- 

กฐินพระราชทาน 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระ
กฐินให้ สธ.น าไปถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษาถ้วนไตรมาส เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี  
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท าบุญสมทบเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,545,970 บาท และมอบยาต าราหลวง ตู้ยา ทั้งหมด 9 ชุด แก่วัดคลองวาฬ 6 ชุด โรงเรียน 3 แห่ง พร้อมบริจาคเงินแห่งละ 
5,000 บาท 

- 

ฝุ่น PM 2.5 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย 
    -เสนอข่าว นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเฉพาะ จ.
สมุทรปราการ อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามค าแนะน าในการปูองกันตนเอง เช็คคุณภาพ
อากาศ PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่น Air4thai หรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หรือเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” 
ของ สธ. ก่อนออกจากบ้าน สวมใส่หน้ากากปูองกันเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง ท าความสะอาดบ้านด้วยหลัก 3 ส 1 ล  ได้แก่ ส.
สะสาง ส.สะอาด ส.สร้าง และ ล.เลี่ยง ช่วยลดการสะสมของการเกิดฝุุน 

- 

วันลอยกระทง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ chiangmainews, เว็บไซต์ Thestandard, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ workpointnews, 
เว็บไซต์สยามรัฐ, ส านักข่าวไทย 
    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนลอยกระทงอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสืบ
สานประเพณีที่ดีงาม โดยใช้หลัก 4 เลือก 2 ลด คือ 1.เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ า 2.เลือกกระทงที่ท าจากวัสดุจากธรรมชาติ 
3.เลือกกระทงที่ไม่ใช้วัสดุหลากหลายเกินไป เลี่ยงการใช้เข็มหมุด พลาสติก โฟม 4.เลือกลอยกระทงออนไลน์ 5.ลดขนาดกระทง 
และ 6.ลดจ านวนเหลือ 1 กระทงลอยร่วมกัน  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์สยามรัฐ, 
ส านักข่าวไทย 
    -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะน ายึดหลัก 3 อย่าปูองกันการจมน้ า คือ 1.อย่ายืนใกล้ขอบ

- 
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บ่อ 2.อย่าลงน้ าไปเก็บเงินในกระทง 3.อย่าก้มไปลอยกระทง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปลอยกระทง
กันเอง หากมีการโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง ส าหรับการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ไม่จุดใกล้วัตถุ
ไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน 2.ไม่ควรให้เด็กน าประทัด ดอกไม้ไฟมาจุด 3.หากจ าเป็นต้องใช้ควรอ่านค าแนะน าก่อน 4.ห้ามพยายาม
จุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุที่จุดแล้วไม่ติด 5.ไม่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ/กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน 6.ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ า
ไว้ใกล้ๆ 7.ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไว้จุดเอง 8.ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ อย่างเคร่งครัด และ 9.
เมื่อน้ิวหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งขาดจากแรงระเบิด ให้รีบห้ามเลือด โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลและพันให้แน่น และรีบโทรแจ้ง 
1669 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ newstv, สวท. 
    -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยในเทศกาลลอย
กระทง ทั้งนี้ กล้วยมีสารอาหารเกือบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการ กล้วยน้ าว้ามีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ กลุ่มวิตามินบี วิตามินซี กล้วยดิบแก้ท้องเสีย ช่วยสมานแผลในกระเพาะและล าไส้ กล้วยห่าม 
แก้ท้องเสีย กล้วยสุกแก้ท้องผูก กล้วยสุกงอมเป็นกากช่วยในการขับถ่ายและมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็ง ล าต้นหรือหยวกกล้วย นิยม
น ามาท าฐานกระทง ส่วนใบตองน ามาใช้ห่ออาหารหรืองานศิลปะ นอกจากน้ี ยังช่วยบ ารุงผิวพรรณท าให้ผิวเนียนนุ่ม ลดริ้วรอย 
โรคเนื้อเน่า 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก, เดลินิวส์ คอลัมน์ X-Ray สุขภาพ 
    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณี บอย-ปกรณ์ เข้ารับการรักษาโรคเนื้อเน่า
หลังจากไปเที่ยวประเทศญี่ปุุนและถูกแมลงกินเนื้อกัด ว่า อาการที่เกิดจากแมลงกัด ได้แก่ 1.แมลงที่กัดแล้วมีบาดแผล แสบ ปวด 
หากไม่มีอะไรผิดปกติจะหายภายใน 2-3 วัน 2.แมลงบางประเภทอาจท าให้บางคนมีภาวะแพ้อย่างรุนแรงถึงขั้นช็อก 3.แมลงบาง
ชนิดมีสารพิษในตัว หากตบจะมีสารพิษออกมาสัมผัสผิวหนังท าให้ระคายเคืองเป็นผื่น มีตุ่มน้ า เจ็บปวด แสบร้อน และ 4.แมลง
บางประเภทกัด ต่อย จะปล่อยวัสดุบางอย่างเข้ามาในร่างกาย ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนจะกลายเป็นฝี เป็นหนอง ส่วน
กรณีเนื้อเน่า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่จะเป็น Streptococcus pyogenes และ Staphy lococcus aureus ที่เข้า
สู่ร่างกายทางบาดแผล ซึ่งหากติดเชื้อที่ผิวหนัง จะท าให้เป็นฝี เป็นหนองตื้นๆ ถ้าติดเช้ือลึกลงไปจะเป็นไฟลามทุ่ง ถ้าติดเช้ือลึกลง
ไปถึงกล้ามเนื้อ เชื้อจะไปท าลายเนื้อเยื่อ ท าให้เกิดเนื้อตาย สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและตัดเนื้อท่ีตายออก ดังนั้น หากถูก
แมลงกัดให้รีบท าแผลและสังเกตอาการทกุวัน ถ้ามีการปวด บวม มีไข้อาจจะมีการติดเชื้อ ใหร้ีบไปพบแพทย ์

- 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน 
    -เสนอข่าว อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ติดตามข่าวการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย ยี่ห้อ Dose 
Binlis ว่ายังมีการจ าหน่ายทางเฟซบุ๊กช่ือ มินท์ นิศารัตน์ ร่มรื่น จึงตรวจสอบพบโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณ และ
พบภาพแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-18656-1-0044 ซึ่งเป็นข้อมูลการอนุญาตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BINLIS และยกเลิก
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว จึงมีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณา หากผู้ใดผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีวันที่ผลิตหลังจากวันที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิก จะเข้าข่ายผลิตและจ าหน่ายอาหารปลอม 

- 

ร้านสปาขายบริการทางเพศ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, ส านักข่าวไทย 
    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์กรณีต ารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจจับ
สถานบริการ เดอะ ปริ้นซ์ ย่านซอยสวนพลู 6 เขตสาทร ซึ่งเปิดเป็นร้านนวดและสปาแต่แอบแฝงบริการทางเพศ ว่า ตรวจสอบ
เบื้องต้นพบร้านไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกับกรมฯ มีความผิดตามกฎหมายอย่างน้อย 2 
กระทง คือ มาตรา 41 ใช้ช่ือหรือค าแสดงช่ือในธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
และมาตรา 42 ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- 

ตรวจคลินิกย่านบางพลี 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวไทย, เว็บไซต์ mcot 
    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีหญิงสาวแจ้งความให้ด าเนินคดีกับคลินิก
เสริมความงามแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ หลังรับบริการคอร์สบ ารุงใบหน้าและเกิดอาการแพ้ครีมซึ่งมสีารต้องห้าม ว่า ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบการกระท า
ความผิดจะมีโทษตามกฎหมายสถานพยาบาล ท้ังจ าทั้งปรับ 

- 

ดูแลสุขภาพชุมชนเมือง 
สื่อที่น าเสนอ : สวท. 
    -เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายและบูรณาการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ว่า ปี 2561 ครึ่งหนึ่งของประชากรไทย หรือราว  

- 
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37 ล้านคน อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง ซึ่งรูปแบบที่พักอาศัยเป็นชุมชนแนวตั้งมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงการปูองกันควบคุมโรค 
ลดความเหลื่อมล้ าการดูแลสุขภาพส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ ประมาณ 8 
ล้านคน ก าลังเร่งผลักดันโครงการยูวิลแคร์ (uVilleCare) เพื่อให้เกิดสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (healthy home) จัดท าแพคเกจสุขภาพ
ตรงความต้องการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 5.9 พันล้านบาท เตรียมเริ่ม ธ.ค.นี้เป็นของขวัญปีใหม่ 
บุหร่ีไฟฟ้า 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ Thaiqoute 
    -เสนอข่าว นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST) และเฟซบุ๊คเพจบุหรี่ไฟฟูาคืออะไร กล่าวถึงกรณี 
ศจย. ส่งข้อเสนอทางนโยบายถึงรมว.พาณิชย์ เพื่อขอให้คงมาตรการห้ามการน าบุหรี่ไฟฟูา ว่า เครือข่ายฯ จะท าหนังสือไปที่ก.
พาณิชย์และก.สาธารณสุขเพื่อคัดค้านข้อเสนอของ ศจย. พร้อมช้ีแจงว่า ศจย.เป็นหน่วยงานรณรงค์ต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟูาและ
มักจะน าเสนอข้อมูลเฉพาะด้านลบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟูาโดยไม่รับฟังข้อมูลจากประชาชน เมื่อปลายปีที่แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ
มอบหมายให้ศจย.ท าการวิจัยข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟูา แต่ผ่านมาจะครบ 1 ปียังไม่ได้เห็นความคืบหน้า และไม่เห็นศจย. 
เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลหรือท าการศึกษา หรือมีการรับฟังความเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ  จึงอยาก
เรียกร้องให้ก.พาณิชย์ คณะท างานเรื่องบุหรี่ไฟฟูาและสังคมช่วยกันจับตาและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อน ามาใช้พิจารณาก าหนด
มาตรการควบคุมบุหรี่ที่ถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน 

- 

ข่าวปลอม 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ศูนยต์่อต้านข่าวปลอม 
    -เสนอข่าว ผลิตภัณฑ์ pantoflex มีการอ้างโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถรักษาโรคข้อต่อ และยังได้รับรางวัลการแพทย์  
ระดับโลก จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนต ารับยา เคยจดแจ้งเป็นเครื่องส าอางแต่ปัจจุบันได้ยกเลิก
ไปแล้ว ขณะที่เนื้อหาการโฆษณาเข้าลักษณะการโฆษณาขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงถือว่ามีความผิด 

- 

 


